

คำสั่ง สพฐ. 1436/2560

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ.

● นำเสนอเมื่อ 18 ก.ย. 2560

คำสั่ง สพฐ. 1436/2560

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ.

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ](#) วันจันทร์ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2560



คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๔๓๖/๒๕๖๐

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อรองรับภารกิจตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค และเกิดการประสานงาน การขับเคลื่อนที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดในการประสานงานการบริหารการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง การปฏิรูป การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายด้านการกระจายอำนาจแบบ CLUSTERS เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและบูรณาการเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ กรอบยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติราชการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำ เขตตรวจราชการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้

อำนาจหน้าที่

๑. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน การช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความรู้ ความก้าวหน้าและรายงานผลงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน